

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,000 บาท

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณา ส่งหลักฐานการชำระเงิน

E-Mail : academic.rama@gmail.com

สอบถามรายละเอียดงานประชุมเพิ่มเติม

น.ส.ปิยะดา ลิ้มปญฺหทัย โทร : 0-2201-2990



สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ทั่วไป
และบุคลากรทางการแพทย์ อาทิเช่น
นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด
พยาบาลดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ

จำนวนการรับสมัคร

บุคคลภายนอก 150 คน

หลักการและเหตุผล

การดูแลรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประกอบไปด้วย ผู้ให้การรักษาที่หลากหลายจากทีมสหวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ นักโภชนาการ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกมากมาย อีกทั้งการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยังต้องดูแลครอบคลุมทุกระบบในร่างกาย อาทิเช่น การฟื้นฟูหัวใจ การฟื้นฟูระบบประสาท การฟื้นฟูระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การตรวจทางไฟฟ้าวินิจฉัย การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ เป็นต้น แนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาข้างต้นจึงต้องมีการพัฒนาแนวทางการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จากทุกทีมสหวิชาชีพ

การอบรมวิชาการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไปสำหรับทีมสหวิชาชีพ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยมีความทันสมัย มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาริบัติเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น รวมถึงพิจารณาจากสังคมไทยที่เข้าสู่ภาวะสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จึงดำเนินการจัดการอบรมวิชาการขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด พยาบาล ผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ นักกายอุปกรณ์รวมทั้งนักโภชนาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ แบ่งปันประสบการณ์การร่วมดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูในกลุ่มโรคต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เฉพาะสาขา ของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้ทันสมัย มีมาตรฐาน และเกิดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เข้าใจบทบาทการทำงาน of แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และขอความช่วยเหลือของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในประเทศไทย



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและงาน
สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2567 เรื่อง

“Empowering Aging: Advances in
Rehabilitation”

ลงทะเบียนออนไลน์

www.acmrrama.com



ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

จัดนิทรรศการและตรวจประเมินผู้ป่วยเกี่ยวกับ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดย สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ที่ลานกิจกรรมอาคารหลัก ชั้น 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี